
“องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ใสสะอาด” 

 

 
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่สี่  ประจ าปีพุทธศักราช  ๒๕๖7 
วันอังคารท่ี 2 กรกฎาคม  ๒๕๖7 เวลา 11.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 

*********************** 
 

ระเบียบวาระที่  ๑      เร่ือง       ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
    - การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
                                           องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ฉบับเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 4  

  และฉบับเพิ่มเติม ครั้งท่ี 4 พุทธศักราช 2567   
    - การจัดต้ังศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบแห่งใหม่ New TCDC@Chiangrai 
 
ระเบียบวาระที่  2      เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย    
                                        สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่สาม  ประจ าปีพุทธศักราช  ๒๕๖7 
    วันพุธที่ 8 พฤษภาคม  2567 
 
ระเบียบวาระที่  3      ญัตติ      การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
                                        เชียงราย เพื่อโอนเพิ่มและโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 
ระเบียบวาระที่  4      ญัตติ      การขออนุมัติยกเลิกโครงการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดเชียงราย 
                                         
ระเบียบวาระที่  5      ญัตติ การขออนุมัติยกเลิกโครงการกันเงินขององค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดเชียงราย 
                                         
ระเบียบวาระที่  6      ญัตติ การอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
                                      
ระเบียบวาระที่  7     เร่ือง       อื่นๆ      
 
 



     สภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่สี่  ประจ าปีพุทธศักราช  2567 
วันอังคารท่ี  2  กรกฎาคม  2567  เวลา  11.00  นาฬิกา 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
**************************************** 

ผู้มาประชุม 

1. นายสุธีระพงษ ์ วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 
2. นายประเสริฐ  ชํุมเมืองเย็น  รองประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย คนท่ี 1 
3. นายปภาน   นัยต๊ิบ   รองประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย คนท่ี 2 
4. วําท่ี ร.ต.ปภาวิน ปวงใจ   เลขานุการสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 
5. นายอัมรินทร์  มณีรัตน์   ส.อบจ.ชร. อําเภอเมือง   เขตเลือกตั้งท่ี 1 
6. นายเดช  จ่ิงมาดา   ส.อบจ.ชร. อําเภอเมือง   เขตเลือกตั้งท่ี 2 
7. นายสะอาด  ปัญญาดี   ส.อบจ.ชร. อําเภอเมือง   เขตเลือกตั้งท่ี 4 
8. นายชินกรณ์  บั้งเงิน   ส.อบจ.ชร. อําเภอเมือง   เขตเลือกตั้งท่ี 5 
9. นายอํานาจ  ทาจินา   ส.อบจ.ชร.   อําเภอเมือง   เขตเลือกตั้งท่ี 6 
10. นางทานตะวัน แสนพิช   ส.อบจ.ชร.   อําเภอเมือง   เขตเลือกตั้งท่ี 7 
11.นายสุรเชษฐ  วงศ์น๎อย   ส.อบจ.ชร. อําเภอพาน   เขตเลือกตั้งท่ี 2 
12. นายอนุชา  ยอดเชียงคํา  ส.อบจ.ชร.   อําเภอแมํสาย  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
13. นายอนุภาส  ปฎิเสน   ส.อบจ.ชร.   อําเภอแมํสาย  เขตเลือกตั้งท่ี 3 
14. นายชินกร  ก๏อใจ   ส.อบจ.ชร.   อําเภอแมํจัน  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
15. นางปาริชาติ  จิระมณี   ส.อบจ.ชร.   อําเภอแมํจัน  เขตเลือกตั้งท่ี 3 
16. นายสรายุธ  ฟูวงศ์   ส.อบจ.ชร.   อําเภอแมํสรวย  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
17. นายสมัคร  กันจีนะ   ส.อบจ.ชร.   อําเภอแมํสรวย  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
18. นางรัชนีกร  วงษา   ส.อบจ.ชร.   อําเภอเวียงป่าเป้า เขตเลือกตั้งท่ี 1 
19. นายจรัญ  สิทธิวงค์   ส.อบจ.ชร.   อําเภอเวียงป่าเป้า เขตเลือกตั้งท่ี 2 
20. นายบุญตัน  เสนคํา   ส.อบจ.ชร.  อําเภอเทิง  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
21. นายเกษม  หาญกล๎า  ส.อบจ.ชร.  อําเภอเทิง  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
22. นายวสุพล  จตุรคเชนทร์เดชา ส.อบจ.ชร.   อําเภอเชียงของ  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
23. นายวราวุฒิ  ไชยวงค์   ส.อบจ.ชร.  อําเภอเชียงของ  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
24. นายสุวิน  เครื่องสีมา  ส.อบจ.ชร.  อําเภอเชียงแสน  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
25. นายอนุรักษ์  ทองเสรี   ส.อบจ.ชร.  อําเภอเชียงแสน  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
26. นายณรงค์  ธีรวุฒิโรจน์  ส.อบจ.ชร.  อําเภอแมํฟ้าหลวง เขตเลือกตั้งท่ี 1 
27. นายธรณินทร์ เบ็ญชา   ส.อบจ.ชร.  อําเภอแมํฟ้าหลวง เขตเลือกตั้งท่ี 2 
28. นายชัยวัฒน์  อุดขา   ส.อบจ.ชร.  อําเภอป่าแดด  เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 
29. นายนิคม  ยะป๊อก   ส.อบจ.ชร.  อําเภอพญาเม็งราย เขตเลือกตั้งท่ี 1 
30. นางนิตยา  ยาละ   ส.อบจ.ชร.  อําเภอเวียงแกํน  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
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31. นายฑราวุธ  กันทะเขียว  ส.อบจ.ชร.  อําเภอขุนตาล  เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 
32. นายจิรากร  แก๎วเข่ือน  ส.อบจ.ชร. อําเภอแมํลาว  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
33. นายสมเกียรติ กันธิพันธ์  ส.อบจ.ชร.  อําเภอดอยหลวง  เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 

ผู้ลาประชุม 
1. นายเฉลิมชัย  สุภาวรรณ์  ส.อบจ.ชร. อําเภอเมือง   เขตเลือกตั้งท่ี 3 
2. นายจิรายุ  เผํากา   ส.อบจ.ชร.   อําเภอพาน  เขตเลือกตั้งท่ี 3 
3. นายชาญชัย  แสนรัตน์  ส.อบจ.ชร.   อําเภอแมํสาย  เขตเลือกตั้งท่ี 2 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์  นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 
2. นายเกรียงศักดิ์ วันไชยธนวงศ์  รองนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 
3. นางทรงศรี  คมขํา   รองนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 
4. นางอัญญลักษณ์ กายาไชย  เลขานุการนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 
5. นายวิญญู  ทองทัน   เลขานุการนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 
6. นายรามิล  พัฒนมงคลเชฐ  ปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 
7. นายญาณาฤทธิ์ หนสมสุข  รองปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 
8. นางนภาภัณฑ์  ตํวนชะเอม  เลขานุการองค์การบริหารสํวนจังหวัด 
9. นางฐิรญาภัทร์ ธีติโรจนกาญจน ์  ผ๎ูอํานวยการกองการเจ๎าหน๎าท่ี 
10. สิบเอกวิมล  รู๎ทํานอง   ผ๎ูอํานวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
11. นางศศิธร  ดวงใจประเสริฐ  ผ๎ูอํานวยการกองคลัง 
12. นางสาวนิโลบล ชาติเงิน   ผ๎ูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
13. นางเชิดทรง  ฤทธิ์จิตเพียร  ผ๎ูอํานวยการกองการทํองเท่ียวและกีฬา 
14. นายวีระยุทธ คีลาวงค์   รองผ๎ูอํานวยการโรงเรียน อบจ. เชียงราย 
15. นายศุภกฤต  แสนอินเมือง  ผ๎ูอํานวยการสํวนวิศวกรรมการกํอสร๎าง 
16. นายอนันต์  นัยต๊ิบ   ผ๎ูอํานวยการสํวนพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
17. นางสาวพิมณพรรธน์ จินดาขัด  หัวหน๎าฝ่ายอํานวยการ 
18. นางสาวณิชาภา สันธิ   หัวหน๎าฝ่ายกิจการคณะผ๎ูบริหาร 
19. นางจิตรา    กาวี   หัวหน๎าฝ่ายกิจการสภา 
20. นางอุบล  ชัยมงคล   หัวหน๎าฝ่ายพัฒนารายได๎ 
21. นางสาวปราณปรียา โพธิเลิศ   หัวหน๎าฝ่ายงบประมาณ 
22. นางสาวชฎากาญจน์ สุรินทร์   หัวหน๎าฝ่ายจัดหาพัสดุ 
23. นางสาวสุมิตรา บางขะกูล  หัวหน๎าฝ่ายการทํองเท่ียว 
24. นางสาวณิชาภชั ไชยลังกา  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
25. นางสาวธัญญพัทธ์ ศิจิตต์   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
26. นางสาววิภา  แสนชัย   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
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27. นางสาวเสาวนีย์ ปินคํา   เจ๎าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
28. นางสาวรัชนีกร   ชัยสนิท   เจ๎าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
29. นางสาวญานิล หนํอท๎าว  เจ๎าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
30. นางสาวจุฑาทิพย์ ชัยศรีสวัสด์ิ  ผ๎ูชํวยนักจัดการงานท่ัวไป 
31. นางสาววลัยพรรณ ยอดสาแล  ผ๎ูชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ 
32. นายศุภโชติ  หอมนาน  ผ๎ูชํวยนายชํางไฟฟ้า 
33. นางสาวโชติกา มะลิขาว   นักจัดการงานท่ัวไปปฎิบัติการ 
34. นางสาวอังคณา ลาภา   ผ๎ูชํวยนักประชาสัมพันธ์ 
35. นางกานต์รวี  ทุมมาศ   เจ๎าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
36. นางสาวศิศิรา รังสันเทียะ  ผ๎ูชํวยนักจัดการงานท่ัวไป 
37. นายสนั่น  กิตติศักดิ์เจริญ  ประชาชน 
38. นางสาวนิ่มสมัย กิตติศักดิ์เจริญ  ประชาชน 
39. นางสาวบุษบง สมุทร์ความ  ประชาชน 
40. นางพัชรี  เจ่ียงเพ็ชร  ประชาชน 

เร่ิมประชุมเวลา 11.00 นาฬิกา 

ว่าที่ ร.ต.ปภาวิน  ปวงใจ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เชิญสมาชิกเข๎าห๎องประชุมครับ เชิญทํานประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย จุดธูป เทียน  

บูชาพระรัตนตรัย 
 

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน ทํานนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  ทํานรองนายก  ทํานรองประธานสภาองค์การ

บริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  ทํานสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายผ๎ูทรงเกียรติ และผ๎ูเข๎ารํวม
ประชุมทุกทํานองค์ประชุมครบนะครับ ขอเชิญเลขานุการสภาได๎อํานประกาศสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด
เชียงราย ครับ 

 

ว่าที่ ร.ต.ปภาวิน  ปวงใจ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ด๎วยเป็นการจําเป็นท่ีจะเรียกประชุมสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย เป็นสมัยวิสามัญ เพื่อ

ประโยชน์แหํงองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย อาศัยอํานาจตามความนัยมาตรา 25 แหํงพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารสํวนจังหวัด พุทธศักราช 2540  และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติม และข๎อ 36 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น  พุทธศักราช 2547 และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติม จึงประกาศเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยท่ีส่ี ประจําปีพุทธศักราช 2567 มีกําหนด 7 วัน 
นับต้ังแตํวันท่ี 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต๎นไป จึงประกาศให๎ทราบโดยท่ัวกันประกาศ ณ วันท่ี 25 มิถุนายน  
พุทธศักราช 2567  ลงช่ือ นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 

ประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  ได๎นัดประชุมสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย   
สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยท่ีส่ี ประจําปีพุทธศักราช  2567 ในวันท่ี 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.00 นาฬิกา  
ณ  ห๎องประชุมสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ครับ 
 

/นายสุธีระพงษ์...  
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นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ระเบียบวาระที่  1  เร่ือง  ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  ได๎ประกาศใช๎แผนพัฒนาท๎องถิ่น พุทธศักราช 2566 - 2570 
จํานวน 2 ฉบับ คือฉบับเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 4 และฉบับเพิ่มเติม ครั้งท่ี 4 พุทธศักราช 2567 ประกาศ ณ วันท่ี 
21 มิถุนายน  พุทธศักราช  2567  ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทําแผนพัฒนา
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พุทธศักราช 2548  และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติม 
 องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย รํวมลงนาม MOU  จัดต้ังศูนย์สร๎างสรรค์งานออกแบบแหํงใหมํ    
New TCDC@Chiangrai  ณ  ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย เพื่อเป็นพื้นท่ีตํอยอดนวัตกรรมจากความรู๎
ท๎องถิ่น สานสร๎างผ๎ูประกอบการธุรกิจสร๎างสรรค์ เพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจของเชียงรายเป็นขุมพลังขับเคล่ือน
เชียงรายเมืองสร๎างสรรค์  ด๎านการออกแบบของยูเนสโกท่ีจังหวัดเชียงรายได๎เข๎ารํวมเป็นเครือขํายสมาชิก ถือวํา
เป็นเรื่องท่ีนํายินดีนะครับ สําหรับเชียงรายของเราท่ีรับโอกาสจากยูเนสโกนะครับ ได๎คัดเลือกให๎เราเป็นเมือง
สร๎างสรรค์จากโครงการตรงนี้ก็จะให๎เราสามารถตํอยอด ในเรื่องของการสํงเสริมด๎านเศษฐกิจ รายได๎ การสร๎างงาน 
และเป็นการสร๎างรายได๎เกี่ยวกับการทํองเท่ียวสํูจังหวัดเชียงรายของเรานะครับ ต๎องขอช่ืนชมทํานนายกของเรา     
ท่ีทํานได๎ทําให๎เราได๎รับโอกาสตรงนี้ ซึ่งโอกาสมีไมํกี่ประเทศ ไมํกี่เมืองท่ีได๎รับเป็นเมืองสร๎างสรรค์จากยูเนสโกต๎อง
ขอช่ืนชมทํานนายก และขอบคุณแทนพี่น๎องชาวจังหวัดเชียงรายของเราด๎วยนะครับ 
 

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ระเบียบวาระที่  2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย    

                      สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปีพุทธศักราช 2567 
ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ  

 

นายสะอาด  ปัญญาดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน ทํานประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายท่ีเคารพและทํานสมาชิกสภาองค์การ บริหารสํวน

จังหวัดเชียงรายผ๎ูทรงเกียรติทุกทําน กระผม  นายสะอาด  ปัญญาดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  
อําเภอเมือง เขต 4  ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ขอรายงานผลการตรวจรายงาน
การประชุม  สภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ีสาม  ประจําปีพุทธศักราช 
2567  เมื่อวันท่ี 8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2567 ซึ่งคณะกรรมการได๎ตรวจสอบความถูกต๎องของรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย คราวดังกลําวแล๎ว  จึงได๎นําเสนอตํอท่ีประชุมสภาองค์การบริหาร
สํวนจังหวัดเชียงราย   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมครับ 
 

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณครับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ีสาม  

ประจําปีพุทธศักราช 2567  เมื่อวันท่ี 8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2567 มี 12 หน๎า  กรุณาได๎ตรวจสอบด๎วยวํา    
มีข๎อความใดไมํถูกต๎อง  ต๎องแก๎ไขเปล่ียนแปลงอะไรบ๎าง ขอเชิญครับ 
 
 
 

/ถ๎าไมํมี...   
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ถ๎าไมํมี  ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมด๎วยนะครับ  มีสมาชิกทํานใดให๎การรับรองรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ีสาม  ประจําปีพุทธศักราช 2567  
โปรดยกมือขึ้นครับ  

เป็นอันวํา ท่ีประชุมมีมติให๎การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย     
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ีสาม  ประจําปีพุทธศักราช 2567  เมื่อวันท่ี 8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2567 นะครับ 

 

ด๎วยคะแนนเสียงเห็นชอบ  29  เสียง                   งดออกเสียง  4  เสียง 
 

ตํอไปเป็นระเบียบวาระท่ี  3 ขอเชิญทํานรองประธานปฏิบัติหน๎าท่ีครับ 

นายประเสริฐ  ชุ่มเมืองเย็น  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1 
ระเบียบวาระที่  3   ญัตติ   การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตาม ข้อบัญญัติองค์การบริหาร  
                                  ส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อโอนเพิ่มและโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ขอเชิญทํานนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ครับ 

นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย รองประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหาร

สํวนจังหวัดเชียงราย ผ๎ูทรงเกียรติทุกทําน ตามท่ีองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ได๎ประกาศใช๎ข๎อบัญญัติ
งบประมาณรายจํายประจําปีงบประมาณ พุทธศักราช 2567 ต้ังแตํวันท่ี 21 กันยายน 2566 โดยมีผลบังคับใช๎
ต้ังแตํวันท่ี 1 ตุลาคม 2566 เป็นต๎นไป นั้น   

องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย มีความจําเป็นต๎องขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจําย ประจําปี
งบประมาณ พุทธศักราช 2567 จํานวน 42 รายการ เพื่อโอนเพิ่มและโอนต้ังจํายเป็นรายการใหมํ จํานวน 19 
รายการ  ในวงเงินงบประมาณ 18 ,714,300 บาท (สิบแปดล๎านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นส่ีพันสามร๎อยบาทถ๎วน)   
เพื่อให๎การดําเนินงานตามอํานาจหน๎าท่ี เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ  และเพื่อให๎การเบิกจํายงบประมาณ เป็นไป
ด๎วยความเรียบร๎อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ทุกทํานได๎รับแล๎ว   

การโอนงบประมาณ  เพื่อโอนเพิ่มและโอนต้ังจํายเป็นรายการใหมํ ดังกลําว  เป็นอํานาจอนุมัติของสภา
ท๎องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พุทธศักราช 
2563 หมวด 4 การโอนและการแก๎ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข๎อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจํายในงบ
ลงทุน ท่ีทําให๎ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจํายเป็นรายการใหมํ  ให๎เป็นอํานาจอนุมัติของสภา
ท๎องถิ่น         
       จึงเรียนมาเพื่อให๎สภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ได๎โปรดพิจารณาอนุมัติตํอไปคํะ 

นายประเสริฐ  ชุ่มเมืองเย็น  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1 
ตามท่ีทํานนายกได๎แถลงตํอสภา มีทํานใดจะอภิปรายหรือให๎ความคิดเห็นเกี่ยวกั บการอนุมัติโอน

งบประมาณรายจํายตามข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย เพื่อโอนเพิ่มและโอนต้ังจํายเป็นรายการใหมํ  
เชิญครับ 

ขอบคุณครับ เมื่อไมํมีผ๎ูใดอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น ผมขอมตินะครับ ทํานใดเห็นชอบการอนุมัติ
โอนงบประมาณรายจําย  ตามข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย เพื่อโอนเพิ่มและโอนต้ังจํายเป็น
รายการใหมํ  โปรดยกมือขึ้นครับ  มีสมาชิกทํานใดไมํเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ   

 
/เป็นอันวํา… 
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เป็นอันวําท่ีสภาแหํงนี้อนุมัติโอนงบประมาณรายจําย  ตามข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 
เพื่อโอนเพิ่มและโอนต้ังจํายเป็นรายการใหมํ  จํานวน 19 รายการ  ในวงเงินงบประมาณ 18,714 ,300 บาท 
(สิบแปดล๎านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นส่ีพันสามร๎อยบาทถ๎วน) 

   

ด๎วยคะแนนเสียงเห็นชอบ   29    เสียง    งดออกเสียง    4    เสียง นะครับ 

นายประเสริฐ  ชุ่มเมืองเย็น  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1 
ระเบียบวาระที่  4  ญัตติ  การขออนุมัติยกเลิกโครงการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหาร 
                                ส่วนจังหวัดเชียงราย 

ขอเชิญทํานนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ครับ 

นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย รองประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหาร

สํวนจังหวัดเชียงราย ผ๎ูทรงเกียรติทุกทําน  ตามท่ีสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ได๎อนุมัติใช๎จํายเงินสะสม
ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย มีความจําเป็นต๎องขอยกเลิกโครงการ จํานวน 3 โครงการ ดังนี้ 
          - ประจําปีงบประมาณ พุทธศักราช 2566 จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการขุดลอกหน๎าฝายห๎วยดีหมี   
ใช๎ประโยชน์รํวมกันระหวําง ม.1 , ม.2 ต.หนองป่ากํอ และหมูํ 6 ต.โชคชัย อ. ดอยหลวง จ.เชียงราย งบประมาณ 
500,000 บาท (ห๎าแสนบาทถ๎วน) เนื่องจากโครงการดังกลําว ติดพื้นท่ีประกอบพิธีกรรม ทําให๎ไมํสามารถดําเนิน
โครงการได๎  
          - ประจําปีงบประมาณ  พุทธศักราช 2567 จํานวน 2 โครงการ คือ 

1. โครงการขุดลอกลําเหมืองสาธารณประโยชน์ ชํวงระหวําง หมูํท่ี 1 ,หมูํท่ี 2 ,หมูํท่ี 3 ,หมูํท่ี 4 ,หมูํท่ี 5 
หมูํท่ี 8 ,หมูํท่ี 10 ต.จอมสวรรค์ - หมูํท่ี 1 ,หมูํท่ี 8 ต.สันทราย อ.แมํจัน จ.เชียงราย งบประมาณ 500,000 
บาท (ห๎าแสนบาทถ๎วน) เนื่องจากโครงการดังกลําว ได๎รับการอนุมัติใช๎จํายเงินสะสมขององค์การบริหารสํวนตําบล
จอมสวรรค์ เรียบร๎อยแล๎ว   
          2. ครุภัณฑ์ (รถบรรทุกดีเซล) ของกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 
1,200,000 บาท (หนึ่งล๎านสองแสนบาทถ๎วน) เนื่องจากมีความจําเป็นต๎องเปล่ียนลักษณะรูปแบบของครุภัณฑ์
ดังกลําว  เพื่อให๎เก็บอุปกรณ์เครื่องมือได๎เป็นสัดสํวน รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือท่ีจะจัดซื้อเป็นรูปแบบเฉพาะทาง 
มิได๎มีขายตามท๎องตลาดท่ัวไป ซึ่งมีราคาคํอนข๎างสูง ทําให๎ราคาท่ีสืบมาจากท๎องตลาดนั้น ไมํสามารถใช๎ได๎ รวมถึง
ใบเสนอราคาของบริษัทท่ีสํงมาให๎ มิได๎แนบรายละเอียดรูปแบบหลังคา ทําให๎คณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะ
และราคากลาง ไมํสามารถพิจารณาได๎ ดังนั้นเพื่อไมํให๎เกิดความเสียหายตํอทางราชการ   
           การยกเลิกโครงการกรณีใช๎จํายเงินสะสมดังกลําว เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท๎องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พุทธศักราช 2566 ข๎อ 97 องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอาจใช๎จํายเงินสะสมได๎ โดยได๎รับ
อนุมัติจากสภาท๎องถิ่น  

จึงเรียนมาเพื่อให๎ สภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ได๎โปรดพิจารณาตํอไปคํะ 

นายประเสริฐ  ชุ่มเมืองเย็น  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1 
ขอบคุณครับ  ตามท่ีทํานนายกได๎แถลงตํอสภา มีทํานใดจะอภิปรายหรือให๎ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ    

ขออนุมัติยกเลิกโครงการใช๎จํายเงินสะสมขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย เชิญครับ 
/นายประเสริฐ...   
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นายประเสริฐ  ชุ่มเมืองเย็น  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1 
เมื่อไมํมีผ๎ูใดอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น ผมขอมตินะครับ ทํานใดเห็นชอบการขออนุมัติยกเลิก 

โครงการใช๎จํายเงินสะสมขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  โปรดยกมือขึ้นครับ มีสมาชิกทํานใดไมํเห็นชอบ 
โปรดยกมือขึ้นครับ  

เป็นอันวําท่ีสภาแหํงนี้ อนุมัติยกเลิกโครงการใช๎จํายเงินสะสมขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  
ประจําปีงบประมาณ  พุทธศักราช  2566 และประจําปีงบประมาณ พุทธศักราช 2567  จํานวน 3  โครงการ  
ในวงเงินงบประมาณ 2,200,000 บาท (สองล๎านสองแสนบาทถ๎วน) 

  ด๎วยคะแนนเสียง เห็นชอบ    29   เสียง    งดออกเสียง    4     เสียง  นะครับ 

นายประเสริฐ  ชุ่มเมืองเย็น  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1 
ระเบียบวาระที่  5  ญัตติ  การขออนุมัติยกเลิกโครงการกันเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                          

ขอเชิญทํานนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ครับ 

นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย รองประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหาร

สํวนจังหวัดเชียงราย ผ๎ูทรงเกียรติทุกทําน ตามท่ีสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ได๎อนุมัติให๎กันเงินของ
องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ตามสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสอง ครั้งท่ีห๎า วันท่ี 28 กันยายน พุทธศักราช 
2566 ประจําปีงบประมาณ พุทธศักราช 2566 องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย มีความจําเป็นต๎องขอยกเลิก
โครงการกันเงิน  แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน คําครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  โครงการจัดซื้อชุดตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี จํานวน 190 ชุดๆละ 50,000 
บาท จํานวนเงิน 9,500,000 บาท (เก๎าล๎านห๎าแสนบาทถ๎วน) จํานวน 1 โครงการ เนื่องจากชุดตรวจสุขภาพ
เคล่ือนท่ีดังกลําว ไมํสามารถเช่ือมตํอข๎อมูลรายละเอียดผลการตรวจสุขภาพของผ๎ูป่วย เช่ือมตํอไปยังฐานระบบ
ข๎อมูลโปรแกรม My PCU ของโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลได๎      

การยกเลิกโครงการการกันเงินดังกลําวเป็นอํานาจอนุมัติของสภาท๎องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พุทธศักราช 2566 ข๎อ 61 ในกรณีท่ีมีรายจําย คําครุภัณฑ์ ยังมิได๎กํอหนี้ผูกพัน แตํมีความจําเป็นต๎องใช๎
เงินนั้นตํอไปอีก ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตํอสภาท๎องถิ่น  

จึงเรียนมาเพื่อให๎สภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ได๎โปรดพิจารณาตํอไปคํะ 

นายประเสริฐ  ชุ่มเมืองเย็น  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1 
ขอบคุณครับ  ตามท่ีทํานนายกได๎แถลงตํอสภา มีทํานใดจะอภิปรายหรือให๎ความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอ

อนุมัติยกเลิกโครงการกันเงินขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย เชิญครับ 
เมื่อไมํมีผ๎ูใดอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น ผมขอมตินะครับ  ทํานใดเห็นชอบการขออนุมัติยกเลิกโครงการ

กันเงินขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย โปรดยกมือขึ้นครับ มีสมาชิกทํานใดไมํเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้นครับ   
เป็นอันวําท่ีสภาแหํงนี้ อนุมัติยกเลิกโครงการกันเงินขององค์การบริหารสํวน จังหวัดเชียงราย จํานวน  1  

โครงการ  ในวงเงินงบประมาณ 9,500,000 บาท (เก๎าล๎านห๎าแสนบาทถ๎วน) 

  ด๎วยคะแนนเสียง เห็นชอบ   29      เสียง    งดออกเสียง  4    เสียง  นะครับ 

/ตํอไปเป็น… 
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ตํอไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 ขอเชิญทํานรองปภาน นัยต๊ิบ ครับ 
นายปภาน   นัยต๊ิบ  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  คนที่ 2 
ระเบียบวาระที่  6  ญัตติ  การอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย               

ขอเชิญทํานนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ครับ 

นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย รองประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหาร

สํวนจังหวัดเชียงราย ผ๎ูทรงเกียรติทุกทําน  องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  มีความจําเป็นจะต๎องนําโครงการ
ในแผนพัฒนาท๎องถิ่น พุทธศักราช 2566 - 2570 เพิ่มเติมครั้งท่ี 6/2566  องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกํอสร๎าง งบลงทุน คําท่ีดินและส่ิงกํอสร๎าง คําปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกํอสร๎าง 
จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล๎านบาทถ๎วน)  มาใช๎จํายเงินสะสม  ประจําปี
งบประมาณพุทธศักราช 2567 เพื่อแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนและตอบสนองตํอความต๎องการของประชาชนใน
พื้นท่ีจังหวัดเชียงราย และเพื่อพัฒนาท๎องถิ่นตามอํานาจหน๎าท่ี และองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ได๎รับ
หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น ท่ี มท 0808.5/1656 ลงวันท่ี 23 มกราคม 
2567 เรื่องสํงคืนเงินสมทบเหลือจําย สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ แจ๎งการตรวจสอบเอกสารการสํงคืนเงิน
สมทบเหลือจํายของผ๎ูรับบํานาญ ปรากฏข๎อเท็จจริงวําองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย สํงคืนเงินสมทบเหลือ
จําย ขาดจํานวน 1,209.76 บาท (หนึ่งพันสองร๎อยเก๎าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) และกองคลัง ได๎ทําการตรวจสอบ
แล๎ว ปรากฏวํา การสํงคืนเงินสมทบเหลือจํายของผ๎ูรับบํานาญดังกลําว เป็นยอดเงินของปีงบประมาณท่ีผํานมา   
ซึ่งได๎ตกเป็นเงินสะสมในวันส้ินปีงบประมาณ พุทธศักราช 2566 เรียบร๎อยแล๎ว ดังนั้น จึงจําเป็นขอเงินคืนภาย
หลังจากปีงบประมาณท่ีรับเงินรายรับ  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ทุกทํานได๎รับแล๎ว  
 ท้ังนี้การใช๎จํายเงินสะสมดังกลําว  เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท๎องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
วําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พุทธศักราช 2566 ข๎อ 97 และข๎อ 105 (2) และตามหลักเกณฑ์ การใช๎จํายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น   

จึงเรียนเสนอตํอสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ได๎โปรดพิจารณาอนุมัติตํอไปคํะ 
 

นายปภาน   นัยต๊ิบ  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  คนที่ 2 
ขอบคุณครับ  ตามท่ีทํานนายกได๎แถลงตํอสภา มีทํานใดจะอภิปรายหรือให๎ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

อนุมัติใช๎จํายเงินสะสมขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย เชิญครับ 
เมื่อไมํมีผ๎ูใดอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น ผมขอมตินะครับ  ทํานใดเห็นชอบการอนุมัติใช๎จํายเงินสะสม

ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  โปรดยกมือขึ้นครับ  มีสมาชิกทํานใดไมํเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้นครับ   
เป็นอันวําท่ีสภาแหํงนี้ อนุมัติใช๎จํายเงินสะสมขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย จํานวน 3 โครงการ 

ในวงเงินงบประมาณ 1,001,209.76 บาท (-หนึ่งล๎านหนึ่งพันสองร๎อยเก๎าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์-) 

  ด๎วยคะแนนเสียง เห็นชอบ    29    เสียง    งดออกเสียง    4   เสียง  นะครับ 

 

 

/นายปภาน... 
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นายปภาน   นัยต๊ิบ  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  คนที่ 2 
 ขอเชิญทํานนายกครับ 

นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย รองประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหาร

สํวนจังหวัดเชียงราย ผ๎ูทรงเกียรติทุกทําน ดิฉันขอเสนอญัตติด๎วยวาจาตํอทํานประธานสภาองค์การบริหารสํวน
จังหวัดเชียงราย ญัตติการอนุมัติแก๎ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง โครงการใช๎จํายเงินสะสมขององค์การบริหารสํวน
จังหวัดเชียงราย คํะ 

นายปภาน   นัยต๊ิบ  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  คนที่ 2 
ทํานนายกเสนอญัตติด๎วยวาจา ตํอจากระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องการอนุมัติแก๎ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง 

โครงการใช๎จํายเงินสะสมขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ขอเชิญเลขาอํานระเบียบ ครับ 

ว่าที่ ร.ต.ปภาวิน  ปวงใจ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
“ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น พุทธศักราช 2547 และท่ีแก๎ไข

เพิ่มเติม ข๎อ 38 วรรคส่ี กําหนดวําญัตติท่ีผ๎ูบริหารท๎องถิ่นเป็นผ๎ูเสนอ  ไมํต๎องมีการรับรองตามวรรคหนึ่ง” วรรคห๎า 
กําหนดวํา ญัตติดังตํอไปนี้ อาจเสนอด๎วยวาจาในท่ีประชุมสภาท๎องถิ่นได๎ โดยให๎นําความในข๎อ 39 มาใช๎บังคับ (6)  
ญัตติท่ีประธานท่ีประชุมเห็นสมควรอนุญาต 

วรรคหก กําหนดวํา การบรรจุญัตติท่ีเสนอด๎วยวาจาตามวรรคห๎า  ให๎ประธานท่ีประชุมบรรจุเข๎าระเบียบ
วาระการประชุมคราวนั้น 

ข๎อ 39 กําหนดวํา การเสนอญัตติด๎วยวาจานั้น ให๎นําความในข๎อ 63 วรรคหนึ่ง มาใช๎บังคับโดยอนุโลม 
การรับรองญัตติเชํนวํานี้ ให๎กระทําโดยวิธียกมือขึ้นพ๎นศีรษะ 

ข๎อ 63 วรรคหนึ่ง กําหนดวํา สมาชิกสภาท๎องถิ่นผ๎ูใด ประสงค์จะกลําวถ๎อยคําใดตํอท่ีประชุมสภาท๎องถิ่น
ให๎ยกมือข้ึนพ๎นศีรษะ เมื่อประธานสภาท๎องถิ่นอนุญาตแล๎วจึงกลําวได๎ โดยยืนกลําว ณ ท่ีของตน หรือ ณ ท่ีซึ่งจัดไว๎
ก็ได๎ และต๎องกลําวกับประธานสภาท๎องถิ่น 

นายปภาน   นัยต๊ิบ  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  คนที่ 2 
          ตามท่ีทํานเลขาได๎ช้ีแจงข๎อระเบียบ  ผมอนุญาตให๎บรรจุเข๎าระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น พุทธศักราช 2547 และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติม ข๎อ 38    
ข๎อ 40  และข๎อ 63  ขอเชิญทํานนายก ครับ 

นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย รองประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหาร

สํวนจังหวัดเชียงราย ผ๎ูทรงเกียรติทุกทําน  ตามท่ีสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  ได๎อนุมัติให๎ใช๎จํายเงิน
สะสมขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ประจําปีงบประมาณ พุทธศักราช 2567 ในคราวประชุมสภา
องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ีหนึ่ง ประจําปี พุทธศักราช 2567 เมื่อวันอังคารท่ี 
20 กุมภาพันธ์ 2567  นั้น  องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  มีความจําเป็นต๎องขออนุมัติแก๎ไขเปล่ียนแปลง      
คําช้ีแจงโครงการใช๎จํายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พุทธศักราช 2567   

 

/ตามบัญชี… 
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ตามบัญชีรายละเอียดโครงการใช๎จํายเงินสะสม หน๎า 23 ลําดับท่ี 82 จากเดิม โครงการขุดลอกลําเหมืองยายสม 
ชํวงระหวําง ม.4 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย - ม.6 ต.เชียงเค่ียน อ.เทิง จ.เชียงราย แก๎ไขเป็น โครงการขุดลอกลํา
เหมืองยายสม ชํวงระหวําง ม.6 ต.ดอยลาน   อ.เมืองเชียงราย – ม.6 ต.เชียงเค่ียน อ.เทิง จ.เชียงราย เพื่อให๎
สอดคล๎องกับข๎อเท็จจริงและสามารถดําเนินการได๎ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ท่ีทุกทํานได๎รับแล๎ว  

การแก๎ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงดังกลําว เป็นอํานาจอนุมัติของสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พุทธศักราช 2566  ข๎อ 97  

จึงเรียนมาเพื่อให๎สภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ได๎โปรดพิจารณาอนุมัติตํอไปคํะ 

นายปภาน   นัยต๊ิบ  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  คนที่ 2 
ขอบคุณครับ  ตามท่ีทํานนายกได๎แถลงตํอสภา มีทํานใดจะอภิปรายหรือให๎ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

อนุมัติแก๎ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงโครงการใช๎จํายเงินสะสมขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย เชิญครับ 
เมื่อไมํมี ผ๎ูใดอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น ผมขอมตินะครับ  ทํานใดเห็นชอบการอนุมัติแก๎ ไข

เปล่ียนแปลงคําช้ีแจง โครงการใช๎จํายเงินสะสมขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย โปรดยกมือขึ้นครับ         
มีสมาชิกทํานใดไมํเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้นครับ  

เป็นอันวําท่ีสภาแหํงนี้ อนุมัติแก๎ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง โครงการใช๎จํายเงินสะสมขององค์การบริหาร 
สํวนจังหวัดเชียงราย จํานวน 1 โครงการ 

  ด๎วยคะแนนเสียง เห็นชอบ   29  เสียง    งดออกเสียง  4  เสียง  นะครับ 
 

ระเบียบวาระที่  7  เร่ือง  อื่น ๆ    
 ตํอไปเป็นวาระอื่นๆ มีทํานใดจะเสนอบ๎างครับ เชิญทํานอนุชา ครับ 

นายอนุชา  ยอดเชียงค า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายท่ีเคารพ สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด

เชียงราย ผ๎ูทรงเกียรติทุกทํานครับ ผมนายอนุชา ยอดเชียงคํา สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 
อําเภอแมํสาย เขต 1 ทํานประธานครับ พี่น๎องชาวอําเภอแมํสาย ฝากขอบพระคุณทํานนายกอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ 
นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย หลายๆ เรื่องด๎วยกันครับ เรื่องแรกเมื่อปีสองห๎าหกห๎า ได๎เกิดอุทกภัย  
น้ําทํวมพื้นท่ีอําเภอแมํสาย ทํานนายกได๎สํงเครื่องจักรพร๎อมบุคลากรเข๎ามาดําเนินการในพื้นท่ีอยํางเรํงดํวนครับ 
เรื่องท่ีสอง เรื่องแหลํงน้ํานะครับ พื้นท่ีแมํสายมีโครงการขุดลอกห๎วย หนอง คลองบึง โครงการธนาคารน้ําใต๎ดิน 
เพื่อแก๎ปัญหาน้ําทํวม แก๎ปัญหาภัยแล๎งทางเกษตรและสามารถกักเก็บน้ําได๎อยํางยั่งยืนและยาวนานครับ เรื่องท่ีสาม 
เรื่องถนนหนทางไมํวําจะเป็นโครงการถนนคอนกรีต โครงการแอสฟัลท์ติก โครงการถนนหินคลุก เพื่อแก๎ปัญหา
ภายในชุมชน ภายในหมูํบ๎าน ให๎การสัญจรได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เรื่องท่ีส่ีท่ีสําคัญนะครับ เครื่องจักร ตามนโยบาย
ของทํานนายก หนึ่งกิโลเมตร ตํอหนึ่งหมูํบ๎าน พื้นท่ีทางเกษตรในพื้นท่ีแมํสาย บางสายทางท่ีไมํสามารถเข๎าถึงได๎  
ได๎มีการดําเนินการเครื่องรถบดอัด รถเกรดเดอร์และรถน้ํา มาพัฒนาพื้นท่ีสามารถทําให๎เส๎นทางสํูการเกษตรสัญจร
ได๎ดีและราบรื่นดีครับ และอีกอยํางเรื่องการขุดเจาะบํอน้ําบาดาล หมูํบ๎านและชุมชนได๎ประโยชน์ จากเครื่องจักร 
 
 

/ขุดเจาะน้ํา... 
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ขุดเจาะน้ําบาดาลเป็นอยํางมากครับ ทําให๎มีพื้นท่ีในการกักเก็บน้ําใช๎ได๎อยํางตํอเนื่องครับ และเรื่องอื่นๆท่ีแมํสาย 
จะมีงานสิบชาติพันธุ์ ซึ่งได๎รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ. ทุกๆปีนะครับ เพื่อเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ใน
พื้นท่ีแมํสาย โครงการนี้ ตอนนี้ดังไปถึงจังหวัดแล๎วนะครับ อีกหนํอยอาจจะไปถึงนานาชาติก็เป็นไปได๎ครับ จะเห็น
ได๎วํา นายกอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย มีวิสัยทัศน์ท่ีกว๎างไกลพร๎อมท่ีจะ
แก๎ปัญหา พร๎อมท่ีจะพัฒนาให๎แกํพี่น๎องชาวเชียงราย ผมในฐานะตัวแทนของพี่น๎องชาวแมํสาย ขอขอบคุณทําน
นายกมา ณ โอกาสนี้ ขอบคุณครับ 

นายปภาน   นัยต๊ิบ  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  คนที่ 2 
 ขอบคุณทํานอนุชา ครับ ขอเชิญทํานสมเกียรติ ครับ 

นายสมเกียรติ  กันธิพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายท่ีเคารพ สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด

เชียงราย ผ๎ูทรงเกียรติแหํงนี้นะครับ ผมนายสมเกียรติ  กันธิพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 
อําเภอดอยหลวง ทํานประธานสภาครับ ผมมีเรื่องแจ๎งให๎ทราบวําตลอดเวลาสามปีครึ่ง ท่ีเราได๎อยูํรํวมกัน ผมได๎
เรียนรู๎ส่ิงใหมํๆ มากมาย ณ สภาท่ีทรงเกียรติแหํงนี้นะครับ ได๎สอนให๎ผมรู๎ถึงความรักความสามัคคี โดยเฉพาะ      
ในการประชุมแตํละครั้ง มีการจัดเตรียมเอกสารเป็นแบบแผนท่ีละเอียดเรียบร๎อยมาก สภาได๎ทําความเข๎าใจให๎กับ
สมาชิกสภาผ๎ูทรงเกียรติทุกทํานเป็นอยํางดี ทําให๎ประชาชนได๎รับประโยชน์ได๎อยํางท่ัวถึง โดยเฉพาะพี่น๎องอําเภอ
ดอยหลวงได๎สะท๎อนมาวํา ขอบคุณทํานนายกจริงๆ ตลอดเวลาท่ีผํานมานายก อบจ. ลงมาชํวยเหลือพี่น๎อง
ประชาชนในอําเภอดอยหลวง ดังนั้น พี่น๎องอําเภอดอยหลวง โดยเฉพาะผ๎ูนําชุมชน ท้ังท๎องท่ีท๎องถิ่น สามปีครึ่งท่ี
ผํานมา รถ อบจ. ไปทําถนนพื้นท่ีการเกษตร โดยเฉพาะโครงการหนึ่งหมูํบ๎าน หนึ่งกิโล ทําให๎ทุกหมูํบ๎านได๎เข๎าถึง
โครงการนี้นะครับ และโครงการเป่าบํอบาดาล สองปีท่ีผํานมารถ อบจ. ไปเป่าบํอให๎ อบต. ปีท่ีสาม ตอนนี้ยังรออยูํ 
วันนั้นทางทํานรองเกรียงได๎ลงพื้นท่ี อบจ. สัญจร นะครับ หลายหมูํบ๎านสํงโครงการมา ส่ิงท่ีทํานนายกและคณะ
ผ๎ูบริหารได๎ดําเนินกิจกรรมมากมายท่ีเป็นประโยชน์ตํออําเภอดอยหลวงและพี่น๎องประชาชนในจังหวัดเชียงราย  
เป็นเสียงสะท๎อนจากผ๎ูนําในท๎องท่ีท๎องถิ่น วําโครงการ อบจ. สัญจร ลงพื้นท่ีเพื่อรับฟังปัญหาของพี่น๎องชาวบ๎าน    
มีเสียงสะท๎อนจากพี่น๎องชาวบ๎านบอกวําปัญหาหลายๆ อยําง  สามารถท่ีจะไปดําเนินการแก๎ไขอยํางรวดเร็วครับ 
ทําให๎ค๎ุมได๎รับโทรศัพท์จากสมาชิก อบต. นายก อบต. ตลอดจนประธานสภา อบต. หรือพื้นท่ีและพํอหลวง ผ๎ูชํวย
หลายคนโทรมาบอกขอบคุณ ท่ี อบจ. มาทําถนนให๎ครับ นี้เป็นเสียงสะท๎อนจากพี่น๎องประชาชน แล๎วอีกเรื่องคือ
การจัดโครงการประสานแผน มีการประสานแผนกับ อบต. ในท๎องท่ีท๎องถิ่น ทําให๎ อบต. เล็กๆ ท่ีไมํเคยเข๎าถึง
งบประมาณของ อบจ.  สามารถเข๎าถึงงบประมาณของ อบจ. ได๎อยํางท่ัวถึงครับ ตอนนี้อบต. ท้ังสามแหํงในอําเภอ
ดอยหลวง ทําโครงการได๎อยํางท่ัวถึงท้ังสามตําบล เป็นนโยบายของนายก อบต. ในอําเภอดอยหลวงมี สาม อบต. 
ยอมรับวําเมื่อกํอน ผมเคยเป็นนายก อบต. เข๎าหางบของ อบจ. ยากมากครับ สํงโครงการมาก็เงียบ แตํเด๋ียวนี้มีการ
ประสานแผนทุกป ี เจ๎าหน๎าท่ีลงไปประสานแผนรับฟังปัญหา  แล๎วเอานโยบายโครงการตํางๆ ท่ีประชาชนเสนอไป 
อบต. ก็จัดเรียงเป็นแผนมา แล๎วก็มาเสนอคณะกรรมการประสานแผนและทําให๎ทุก อบต. ได๎รับงบประมาณท่ัวถึง
กันนะครับ เขาก็ดีใจนะครับ ขอขอบคุณทํานนายก คณะผ๎ูบริหารท่ีได๎มีนโยบายแบบนี้ อยากจะขอฝากวํานโยบาย
แบบนี้มีตํอไป และจะได๎เป็นประโยชน์ตํอพี่น๎องประชาชนในจังหวัดเชียงรายตํอไปครับ และ อบต . เล็กๆ จะได๎
เข๎าถึงงบประมาณเหลํานี้ แล๎วโครงการโฮงยาใกล๎บ๎าน อสม. ตอบเป็นเสียงเดียวกันครับ ในอําเภอดอยหลวง   
 
 

/เมื่อกํอน… 
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เมื่อกํอนอยากได๎กระเป๋ายา อยากได๎เครื่องวัดความดัน ไปขอ อบต . ก็ไมํได๎ ขอ อบจ. ก็ไมํให๎ เพราะวําอยูํคนละ
หนํวยงานกัน ซึ่งเป็นสาธารณสุข โอนงบไมํได๎ อุดหนุนไมํได๎  แตํเด๋ียวนี้นโยบายของนายกโครงการโฮงยาใกล๎บ๎าน
รับถํายโอน รพ.สต. มา ได๎กระเป๋ายาให๎ รพ.สต. แล๎ว รพ.สต. ให๎ อสม.ยืม ตอนนี้ อสม. สามารถยืมกระเป๋า         
มีเครื่องวัดความดัน มีปรอทเวลาไปตรวจไข๎ เขาดีใจครับมีเครื่องมือ ตอนนี้ อสม. ดีใจและสามารถเข๎าถึง
งบประมาณของ อบจ. และท๎องท่ีเราได๎ ท๎องถิ่นเราได๎นะครับ นโยบายของผ๎ูบริหารท่ีทําให๎เกิดประโยชน์มากมาย 
ดังนั้น ในฐานะท่ีเป็นตัวแทนของอําเภอดอยหลวง ขอขอบคุณคณะผ๎ูบริหารโดยการนําของทํานนายก นก อทิตาธร 
วันไชยธนวงศ์ ท่ีได๎นําส่ิงดีๆ มากมายไปให๎พี่น๎องประชาชน ถ๎าเป็นไปได๎ถ๎ามีบุญวาสนา ผมอยากจะกลับมาท่ีสภา   
ท่ีทรงเกียรติแหํงนี้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อรับใช๎พี่น๎องประชาชนรํวมกับทํานนายกและผ๎ูบริหารและพี่น๎องสมาชิก อบจ. 
ทุกทํานท่ีแหํงนี้นะครับ ขอขอบคุณครับ 

นายปภาน   นัยต๊ิบ  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  คนที่ 2 
ขอบคุณทํานสมเกียรติ ทํานสมาชิกสองทําน ขอบคุณทํานนายกฝากผํานทางทํานประธานสภา ขอสํงตํอ

คําขอบคุณให๎ทํานนายก นะครับ ขอเชิญทํานสมาชิกทํานใดมีข๎อคิดเห็นครับ เชิญทํานวสุพล ครับ 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร์เดชา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายท่ีเคารพ สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด

เชียงราย ผ๎ูทรงเกียรติแหํงนี้  ผมนายวสุพล  จตุรคเชนทร์เดชา  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 
เชียงของ เขต 1 ครับ ในนามของพี่น๎องชาวเชียงของ ต๎องขอกราบขอบคุณทํานนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัด
เชียงราย ทํานอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ คณะผ๎ูบริหาร ทํานปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ทํานรองปลัด 
ข๎าราชการ เจ๎าหน๎าท่ี ตลอดจนถึงพนักงานลูกจ๎างของ อบจ.เชียงรายของเราทุกทําน ท่ีตลอดระยะเวลาท่ีผํานมา 
ทํานมีความมุํงมั่นต้ังใจปฏิบัติหน๎าท่ีหรือปฏิบัติงานในเชิงรุกเข๎าพื้นท่ีเชียงของอยํางตํอเนื่อง ซึ่งผมดํารงตําแหนํง
ตรงนี้มาก็หลายสมัยนะครับ ยังไมํเคยได๎สัมผัสกับบรรยากาศนี้ ในนามของตัวแทนของพี่น๎องชาวเชียงของ ต๎องขอ
กลําวขอบคุณครับ หนึ่งในนั้นเพิ่งดําเนินการเสร็จไปลําสุด คือโครงการไฟฟ้าสํองสวํางถนนในสายทางของ อบจ. 
เชียงรายของเรา ซึ่งเชียงของ เราเสียดายเหลือเกิน เรามีถนนในสายทาง อบจ. เชียงราย อยูํเพียงแคํสองสายทาง 
ทํานนายกและคณะผ๎ูบริหารก็ดําเนินการนําไฟโซลําเซลล์ติดต้ังแสงสวํางให๎เป็นท่ีเรียบร๎อยแล๎ว ในการนี้ผมมีความ
เพียรพยายามท่ีจะขอข้ึนทะเบียนสายทาง อบจ. เชียงรายของเราเพิ่มเติม เพื่อเตรียมรองรับแผนงานหรือแผนการ
ดําเนินการตํอไปในอนาคต โดยได๎รับความกรุณาจากทําน ผอ. อนันต์ ผ๎ูอํานวยการสํวนพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
สํานักชําง ได๎ให๎ทางด๎านทีมชํางออกไปสํารวจแล๎วนะครับ วําอยูํในหลักเกณฑ์ประมาณห๎าสายทาง ตรงนี้ก็เป็น
ความหวังอันหนึ่งของทางด๎านเชียงของท่ีจะมีการเติบโตตํอไปในอนาคต โครงการตํอมาคือโครงการพัฒนาแหลํงน้ํา
ธนาคารน้ําใต๎ดิน ขุดลอกเปิดทางน้ําและกักเก็บน้ําหน๎าฝาย คลองบึงและหนองน้ําตํางๆ ปีนี้เชียงของเราไมํแล๎งแล๎ว 
ด๎วยโครงการธนาคารน้ําใต๎ดินและโครงการพัฒนาแหลํงน้ํา  ตามนโยบายของทํานนายก อทิตาธร วันไชยธนวงศ์ 
ขอกราบขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ นะครับ ปัญหาอีกอยํางหนึ่งท่ีพี่น๎องชาวเชียงของเราได๎รับการแก๎ไขคือการ
ขุดเจาะบํอบาดาล เชียงของถึงแม๎วําอยูํใกล๎แมํน้ําโขง บอกวําแมํน้ําโขงมีเยอะแยะทําไมไมํสูบขึ้นมาใช๎ หมูํบ๎าน
ตํางๆ หํางจากแมํน้ําโขงไกลอยูํนะครับ และปัญหาอีกอยํางในการสูบแมํน้ําโขงขึ้นมาใช๎คือในการบําบัด ทรีทเม๎น 
แมํน้ําโขงไมํได๎ใสสะอาดตลอดท้ังปี ยิ่งชํวงฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลน้ําหลาก น้ําจะแดงก่ําเลยทีเดียว จึงไมํสะดวกท่ีจะ
ดําเนินการบําบัดทรีทเม๎นและนําน้ําท่ีใสสะอาดและได๎คุณภาพมาใช๎กันวิธีการท่ีดีท่ีสุดนอกเขตการประปาสํวน
ภูมิภาคคือการขุดเจาะบํอบาดาล  ซึ่งทางด๎านองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  ด๎วยการบริหารงานของทําน 

 
/นายก... 
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นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ได๎แก๎ไขปัญหาตรงนี้ให๎ไปแล๎วหลายๆ หมูํบ๎าน หลายๆ ตําบล 
ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ ตลอดจนถึง งานด๎านการศึกษาท่ีให๎การอนุเคราะห์งบประมาณให๎กับโรงเรียน
สถานศึกษาตํางๆ  อาทิเชํน โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ซึ่งเป็นศูนย์รวมหรือเซ็นเตอร์  ตอนนี้เด็กๆ ท่ีเชียงของ    
เวียงแกํน ขุนตาล ตลอดถึงเชียงแสน เขตป่าคาแมํเงิน จะไปใช๎โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ซึ่งมีทางด๎านระบบการ
เรียนการสอนของโรงเรียน อบจ. เชียงรายของเรา เป็นพี่เล้ียงให๎อยูํ ต๎องกราบขอบพระคุณ และขอบคุณอีก
โครงการหนึ่งท่ีกําลังดําเนินการโครงการคือการสนับสนุนทุนการศึกษาให๎เด็กๆ เยาวชนจังหวัดเชียงราย และเงิน
ชํวยเหลือด๎านการศึกษาให๎กับน๎องๆ เด็กๆ ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงรายเราต้ังแตํอนุบาลไปถึงช้ัน ป.6 ก็มีเงินชํวยเหลือ
ไปตามท่ีองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายกําหนดนะครับ ทีนี้ผมมีเรื่องหารือและฝากไว๎อยูํสามเรื่องท่ีเกิดขึ้นกับ
เชียงของ ด๎วยอาทิตย์ท่ีผํานมามีน้ําป่าไหลหลาก เราประสบปัญหาอยูํหมูํบ๎านหนึ่งคือหมูํบ๎านห๎วยเหมํง หมูํ 6     
ต.เวียง อ.เชียงของ น้ําไหลหลากมาจากป่าจากเขา พอดีโชคร๎ายท่ีวําลําห๎วยตรงนี้ มีสันดอนอยูํเยอะ น้ํามาปะทะ
สันดอนเสร็จ ก็จะเปล่ียนทิศทางไหลเข๎าเอํอทํวมหมูํบ๎าน ท้ังนี้ผมจะขออนุญาตนําเรียนตํอสภาแหํงนี้  ตํอทําน
ประธานสภาและทํานนายก คงจะมีหนังสือขอรับการสนับสนุน เพื่อแก๎ไขปัญหา ในกรณีท่ีน้ําเปล่ียนทิศทางไหลเข๎า
เออํทํวมไปท่ัวหมูํบ๎าน มีจุดเดียวครับ จุดท่ีสองท่ีผํานมาคือน้ําไหลหลากลงมาเกิดปัญหาถนนสายหมูํ 6 บ๎านทํุงอําง 
ตําบลสถาน เป็นถนนเช่ือมตําบลไปยังหมูํ 14 บ๎านศรีมงคล ตําบลศรีดอนชัย ตัดขาดเพราะทํอท่ีเช่ือมลําห๎วยตัดขาด 
ตรงนี้ได๎มีหนังสือขอรับการสนับสนุนชํวยเหลือเรํงดํวนเข๎ามานะครับ เพราะถนนเช่ือมระหวํางตําบลตรงนี้ตัดขาด 
ถ๎าพอยังมีงบประมาณ เราก็เอาทํอเกําตรงนั้นฝังลงไปเหมือนเดิมได๎ ถ๎าพอท่ีจะชํวยเหลือแก๎ไขปัญหาในระยะยาวได๎ 
เนื่องจากวําเป็นเหตุอุทกภัย จะขอรับการสนับสนุนกํอสร๎างทํอลอดเหล่ียม สําหรับปัญหาท่ีสอง ปัญหาท่ีสาม        
ท่ีผํานมาสืบเนื่องจากโครงการบดอัดถนน หมูํบ๎านละหนึ่งกิโลเมตรท่ีผํานมานะครับ ทางพี่น๎องชาวเชียงของได๎รับ
ประโยชน์จากโครงการนี้เป็นอยํางยิ่ง แตํเราประสบวํามีถนนอยูํสามสายทาง ซึ่งยังติดขัดดําเนินการไมํแล๎วเสร็จ 
เนื่องด๎วยขณะนั้น ถนนสามสายทางมีความจําเป็นต๎องใช๎รถแม็คโคร ไมํได๎ใช๎ท้ังสายนะครับ ใช๎สายละประมาณ 
สามส่ีร๎อยเมตร แล๎วทีนี้รถเกรดเดอร์ รถบด ไมํสามารถเข๎าไปดําเนินการได๎นะครับ เลยค๎างอยูํเผ่ือหากวําเครื่องจักร 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งรถแม็คโครหรือรถขุดตักเข๎าพื้นท่ีเชียงของ ขอได๎รับความแก๎ไขนะครับ ถนนสายท่ีหนึ่งช่ือถนน
สายทํุงโปรํง หมูํ 1 หมูํ  12 บ๎านสถาน ตําบลสถาน เรายังไมํสามารถท่ีจะดําเนินการกํอสร๎างให๎ ส้ินสุดได๎ 
เนื่องจากวําระยะทางประมาณสามร๎อยห๎าสิบเมตร ต๎องใช๎รถแม็คโคร เลยค๎างอยูํตรงนั้น ยังไมํสามารถใช๎การได๎
สะดวก ถ๎าเผ่ือรถแม็คโครเข๎าไป ขอได๎รับความอนุเคราะห์  ขอความกรุณาตรงนี้จากทํานนายกด๎วยนะครับ แล๎ว
ทางเพียงสามร๎อยห๎าสิบเมตร ถ๎าทําทะลุได๎ก็คงจะเดินทางได๎โดยสะดวก สายท่ีสองครับ จะเป็นสายทางหลวง
เชียงใหม ํหมูํ 3 บ๎านน้ําม๎า ตําบลสถาน เหลือระยะทางอยูํประมาณส่ีร๎อยเมตร ท่ีจะต๎องใช๎แม็คโครเคลียริ่งหรือถม
บดอัดดินนิดหนํอย พี่น๎องชาวบ๎านหรือทางด๎านผ๎ูใหญํบ๎าน ได๎เตรียมแหลํงวัสดุดินไว๎แล๎วนะครับ ตอนนี้เป็นลักษณะ
ของโคลนตมไปหมดเลยนะครับ ระยะทางประมาณส่ีร๎อยเมตร สุดท๎ายคือถนนสายโฮปเวลล์ อยูํในบ๎านหมูํ 2 บ๎าน
วัดหลงลวง ในเขตเทศบาลเวียงเชียงของเช่ือมตํอกับเทศบาลตําบลเวียง ตรงนี้ทํอขาดทางด๎านเทศบาลเวียงเชียงของ 
ได๎จัดซื้อทํอเตรียมไว๎แล๎ว ผมได๎ประสานกับทําน ผอ. เอก ไว๎นะครับ ถ๎าหากได๎รถแม็คโครเข๎าไป ขอความ
อนุเคราะห์จากทํานนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ได๎ชํวยกรุณาได๎พิจารณาแก๎ไขให๎กับพี่น๎องชาว    
เชียงของด๎วย สามสายทางครับ ไมํใชํสายทางกิโลหรือสามกิโลนะครับ เพียง แคํวําจุดท่ีรถเกรดเดอร์ รถบด          
ไมํสามารถเข๎าไปได๎ต๎องใช๎รถแม็คโครกํอน ขอนําเรียนตํอทํานประธานสภา ทํานนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัด
เชียงราย มา ณ โอกาสนี้ ขอบคุณครับ 
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นายปภาน   นัยต๊ิบ  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  คนที่ 2 
ขอบคุณทํานวสุพล นะครับ มีสมาชิกทํานใดมีข๎อคิดเห็นเพิ่มเติมไหมครับ เชิญทํานวราวุฒิ ครับ  

นายวราวุฒิ  ไชยวงค์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน ทํานประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายท่ีเคารพครับ ผมนายวราวุฒิ ไชยวงค์ สมาชิก

สภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย อําเภอเชียงของ เขต 2 ขอหารือทํานประธานประมาณสามเรื่องนะครับ 
เรื่องแรก สืบเนื่องจากผมได๎ลงพื้นท่ีอําเภอเชียงของ ประกอบด๎วย ตําบลศรีดอนชัย ตําบลห๎วยซ๎อ ตําบลบุญเรือง 
ตําบลครึ่ง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย วําในหลายพื้นท่ีหลายๆ จุด ได๎รับการพัฒนาการสร๎างแหลํงน้ํา ห๎วย 
หนอง คลองบึง ในโครงการขุดลอก โครงการธนาคารน้ําใต๎ดิน โดยมีการจัดวางโครงการตามหลักและทฤษฎีทางน้ํา 
ผมได๎รับคําชมฝากมานะครับ ให๎ไปถึงทํานนายก อทิตาธร วันไชยธนวงศ์ ของเรานะครับ แล๎วก็บุคลากรของ อบจ. 
วํามีการพัฒนาแหลํงน้ําเป็นจํานวนมากนะครับ มีการแก๎ปัญหาภัยแล๎ง เพิ่มแหลํงน้ําได๎หลายจุดตามนโยบายของ
ทําน การพัฒนาแหลํงน้ําแก๎ปัญหาน้ําทํวม สร๎างป่าไม๎ทัศนียภาพท่ีสวยงามจากแหลํงท่ีอุดมสมบูรณ์  เกิดจากการ
พัฒนาขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายและระบบป้องกันภัยภัยแล๎งภัยล๎นจึงลดลง เนื่องจากน้ําอุดม
สมบูรณ์นะครับ ตามท่ีนโยบายของทํานนายก นก ท่ีวางไว๎นะครับ เป็นนโยบายท่ีหนึ่ง ท่ีจังหวัดเชียงรายเป็นการ
พัฒนาแหลํงน้ํา ทรัพยากรน้ํา เป็นปัญหาท่ีสําคัญในจังหวัดเชียงราย ตรงนี้นะครับ และเนื่องมาจากการแก๎ปัญหา
น้ําทะลักทํวมบ๎านเรือนของประชาชนในปีสองห๎าหกส่ี ท่ีตําบลครึ่ง ท่ีอํางเก็บน้ําบ๎านหลวง ตําบลครึ่ง ทํานนายก 
อบจ. ก็ได๎ส่ังการให๎ความชํวยเหลืออยํางเรํงดํวนนะครับ ตัดสินใจได๎อยํางเด็ดขาด ท่ีจะเรํงเข๎าไปแก๎ปัญหาชํวยเหลือ
พี่น๎องประชาชนให๎ทันทํวงที พี่น๎องชาวอําเภอเชียงของ ฝากขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ แตํนโยบายการพัฒนา
แหลํงน้ํานั้น ก็ยังไมํท่ัวถึงนะครับ ยังค๎างอยูํหลายโครงการพี่น๎องประชาชนเขตพื้นท่ีอําเภอเชียงของ เขต 2 เป็น
พื้นท่ีเกษตรกรรมและมีพื้นท่ีนาแปลงใหญํหลายจุดนะครับ ต๎องรอน้ําจากน้ําฟ้าน้ําฝน ไมํเหมือนกับแหลํงท่ีมีระบบ
ชลประทาน อําเภอของผมใช๎น้ําฟ้าอยํางเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นพี่น๎องประชาชนต๎องการน้ํามากเลยครับ ก็ฝาก
เข๎ามาติดตามโครงการขุดลอกหนองต๎นขาม บ๎านศรีลานนา หมูํ 5 ตําบลครึ่ง  ใช๎ประโยชน์รํวมกับบ๎านรํองห๎า    
หมูํ 6 ตําบลศรีดอนชัย และอีกโครงการนึงครับโครงการขุดลอกหนองหญ๎าไซ บ๎านบุญเรืองใต๎ หมูํ 2 ตําบลบุญเรือง  
ใช๎ประโยชน์รํวมกับบ๎านชัยพัฒนา  หมูํ 16 ตําบลห๎วยซ๎อ โดยขอฝากท้ังสองโครงการให๎ทางฝ่ายบริหาร และทาง
เจ๎าหน๎าท่ีสํานักตํางๆ เรํงแก๎ปัญหาให๎พี่น๎องประชาชนในพื้นท่ีด๎วยครับ เพื่อการทํานาของพี่น๎องประชาชน เรื่องท่ี
สอง พี่น๎องประชาชนอําเภอเชียงของโดยเฉพาะพี่น๎องประชาชนบ๎านเขียะ หมูํ 5 บ๎านรํองห๎า หมูํ 6 บ๎านลุง หมูํ 3 
บ๎านใหมํเจดีย์ หมูํ 11 ตําบลศรีดอนชัย พี่น๎องประชาชน บ๎านห๎วยซ๎อ หมูํ 1 บ๎านเขียงใต๎ หมูํ 6 บ๎านศรีวิไล หมูํ 7 
ตําบลห๎วยซ๎อ และพี่น๎องศรีลานนา  หมูํ 5 ตําบลครึ่ง ฝากขอบพระคุณทํานนายก อทิตาธร  วันไชยธนวงศ์ ท่ีได๎สํง
เครื่องจักรกลเข๎าไปเพื่อแก๎ปัญหาภัยแล๎งให๎กับพี่น๎องประชาชนในพื้นท่ี โดยการบูรณาการรํวมกับ อปท. ในพื้นท่ี 
ตามนโยบายเพิ่มเครื่องจักรกลบุคลากรเข๎าสํูชุมชน นโยบายข๎อท่ีสองของทํานนายกนะครับ เป็นประโยชน์ตํอชุมชน
มากครับ ในการท่ีจะชํวยนโยบายท่ีสองของทํานนายก มีการแก๎ปัญหาได๎อยํางครอบคลุมนะครับ โดยการเพิ่ม
เครื่องจักรและบุคลากร แตํเราเห็นวําถนนในพื้นท่ีของเรา บางจุดหรือในอดีตท่ีเคยลาดยางเข๎าไปแล๎ว แตํก็ยังตกหลํน 
ท่ียังไมํได๎สายทางของ อบจ. ตรงนี้ฝากทํานประธานสภา สํงตํอไปถึง อบจ. เชียงราย แล๎วก็ฝ่ายบริหารด๎วยนะครับ 
ในการท่ีจะสํารวจสายทางท่ีตกหลํนเพื่อการพัฒนาท่ีมีความตํอเนื่องตํอไป แล๎วประการสุดท๎ายครับ ฝากทําน 
 
 

/ประธานสภา… 
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ประธานสภาสะท๎อนไปยังสํานัก สํวนของ อบจ. เชียงราย เรื่องการเข๎าดําเนินโครงการของ อบจ. ตํางๆนะครับ 
บางสํานัก บางสํวนบางฝ่ายก็แจ๎งกับพื้นท่ีนะครับ แตํบางสํวนบางฝ่าย ไมํได๎แจ๎งกับ สจ. ในพื้นท่ีนะครับ ผมอยาก
ให๎ทางผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องชํวยแจ๎งให๎ สจ. เจ๎าของพื้นท่ีได๎ทราบนิดนึงนะครับ เพื่อวําจะเป็นตัวแทนของพี่น๎องประชาชน  
ท่ีจะได๎รับการสร๎างการรับรู๎ให๎กับพี่น๎องประชาชนในพื้นท่ี ตามนโยบายของทํานนายก สามพี่น๎องท๎องถิ่นรวมใจ  
ผมเป็นแฟนพันธุ์แท๎ของทํานนายก นก ครับ สิบสามนโยบายใช๎ในการพัฒนาเชียงรายให๎ดีกวําเดิมนะครับ สุดท๎ายนี้
ผมขอสํงกําลังใจให๎ฝ่ายบริหารในการปฏิบัติหน๎าท่ีรํวมกันพัฒนาจังหวัดเชียงรายไปพร๎อมๆกันนะครับ  แล๎ว
ระยะเวลาท่ีเหลืออยูํก็ขอสํงกําลังใจให๎ทุกทํานรํวมกันพัฒนาจังหวัดเชียงราย ขอบคุณครับ 

นายปภาน   นัยต๊ิบ  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  คนที่ 2 
ขอบคุณทํานวราวุฒิ ครับ มีสมาชิกทํานใด มีข๎อคิดเห็นหรือมีคําอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ เชิญทํานนิตยา ครับ 

นางนิตยา ยาละ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน ทํานประธานสภาและสมาชิกผ๎ูทรงเกียรติท่ีเคารพรักทุกทําน  ดิฉันนางนิตยา ยาละ สมาชิกสภา

องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย เขต 1 อําเภอเวียงแกํน ขอช่ืนชมทํานนายก นก อทิตาธร วันไชยธนวงศ์ 
พร๎อมคณะผ๎ูบริหารองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย เรื่องท่ีจะนําเรียนมีอยูํสามเรื่องนะคะ เรื่องแรกผ๎ูใหญํ
ปราโมทย ์ขวัญชัย ประธานผ๎ูนําคือเป็นผ๎ูใหญํบ๎าน บ๎านศิลาแดง หมูํ 16 ตําบลปอ ขอฝากขอบคุณมายังทํานนายก
นก อทิตาธร วันไชยธนวงศ์ พร๎อมคณะผ๎ูบริหารสําหรับโครงการกํอสร๎างถนน เส๎นทางเช่ือมระหวํางตําบลตับเตํา 
ทําให๎พี่น๎องสองตําบล ใช๎เส๎นทางรํวมกันเพื่อความสะดวกสบายและลดอุบัติเหตุทางถนน ขอบคุณมากๆคํะ ทําน
ฝากมานะคะ และเรื่องท่ีสอง พํอกํานันเพชรรัตน์ กองมงคล กํานันตําบลมํวงยาย และกํานันธนดล ธรรมะวงค์ 
กํานันตําบลหลํายงาว ฝากขอบคุณมายังทํานนายก นก อทิตาธร วันไชยธนวงศ์ และคณะผ๎ูบริหารสําหรับโครงการ
ติดต้ังไฟฟ้าสํองสวํางทาง ระหวํางถนนเช่ือมตําบลมํวงยาย หลํายงาว ซึ่งถนนเส๎นนี้เดิมเป็นถนนท่ีมืดจากส่ีแยก    
ไฟแดงหลํายงาวไปถึงบ๎านห๎วยลึก  ตําบลมํวงยาย หมูํ 4  ทําให๎เกิดอุบัติเหตุ มีผ๎ูเสียชีวิตจํานวนหลายรายปีท่ี   
ผํานมานะคะ รายสุดท๎ายเป็นลูกผ๎ูใหญํบ๎านวราวุธ อุตสาห์ใจ บ๎านดอน หมูํ 3 ตําบลโพธิ์ ได๎ประสบอุบัติเหตุ
เกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ชนหลักโค๎ง เนื่องจากทางมืด แตํตอนนี้ทางพํอกํานันสองทําน กราบขอบคุณมายังทําน
นายกเป็นอยํางยิ่งนะคะ ท่ีทําให๎ไฟสองข๎างทางสวําง แล๎วก็ทําให๎พี่น๎องประชาชนไมํมีอุบัติเหตุนะคะ แล๎วผ๎ูใช๎ได๎
ประโยชน์คือพี่น๎องชาวเวียงแกํน แล๎วก็นักทํองเท่ียวท่ีมาเยี่ยมอําเภอเวียงแกํน และเรื่องท่ีสาม ทางผ๎ูใหญํพิเชียร 
รวมจิต ผ๎ูใหญํบ๎านหลํายงาว หมูํ 1 แล๎วก็ผ๎ูใหญํวิโรจน์ วันจันทร์ ผ๎ูใหญํบ๎านทํุงคํา หมูํ 2 ตําบลหลํายงาว ซึ่งฝาก
ขอบคุณมายังทํานนายก นก อทิตาธร วันไชยธนวงศ์ และคณะผ๎ูบริหารสําหรับโครงการขุดสระห๎วยหินบํองกับ   
สระห๎วยคํา สองอํางนี้ซึ่งเป็นอํางท่ีแห๎งแล๎งมากํอนนะคะ ตอนนี้ก็ได๎รับงบประมาณจากทาง อบจ. ได๎สนับสนุนการ
ขุดสระตรงนี้ เพื่อกักเก็บน้ําไว๎ใช๎ท้ังสองตําบลคือตําบลมํวงยายและตําบลหลํายงาวใช๎รํวมกัน ฝากขอบคุณแทนผ๎ูนํา
ทุกๆ หมูํบ๎านท่ีเอํยมาตรงนี้นะคะ สําหรับ สจ. ต้ังแตํเข๎ามาอยูํกับทํานนายก นก ก็รู๎สึกวําได๎รับความอบอุํนและ
ความภาคภูมิใจ ซึ่งให๎เกียรติซึ่งกันและกัน โครงการหนึ่งหมูํบ๎าน หนึ่งกิโล อันนี้ได๎รับคําช่ืนชมจากผ๎ูนําท้ัง 45 
หมูํบ๎าน ในอําเภอเวียงแกํน ขอกราบขอบคุณแทนพี่น๎องประชาชนด๎วยนะคะ กราบขอบพระคุณทํานประธานสภา 
สมาชิกสภาผ๎ูทรงเกียรติทุกทํานท่ียกมือให๎งบประมาณผํานมาทุกๆครั้ง  ให๎กับอําเภอเวียงแกํน ขอบพระคุณเป็น
อยํางยิ่งคํะ 

นายปภาน   นัยต๊ิบ  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  คนที่ 2 
ขอบคุณทํานนิตยา ครับ มีสมาชิกทํานใดมีข๎อเสนอเพิ่มเติมมีไหมครับ ถ๎าหากวําไมํมีสมาชิกทํานใด

เพิ่มเติม ขอเชิญทํานนายก ครับ 
/นางอทิตาธร… 
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นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
เรียน ทํานประธานสภา ทํานรองประธานสภา ทํานสมาชิกสภาผ๎ูทรงเกียรติทุกทํานคํะ ดิฉันนางอทิตาธร 

วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  พร๎อมด๎วยคณะผ๎ูบริหารตลอดจนถึงหัวหน๎าสํวนราชการ 
ซึ่งนําโดยทํานปลัดรามิล พัฒนมงคลเชฐ พี่น๎องข๎าราชการองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย วันนี้เป็นอีกหนึ่งวัน 
ท่ีดิฉันรู๎สึกดีใจนะคะ แล๎วก็ได๎รับพลังงานกลับมานะคะ ซึ่งนําเรียนทํานวําตลอดระยะเวลาจากการท่ีได๎รับความ
ไว๎วางใจจากพี่น๎องประชาชนพร๎อมๆกันกับทําน ในการเข๎ามาทํางานในองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ซึ่งมี
ภารกิจมีอํานาจหน๎าท่ีในเรื่องการให๎บริการสาธารณะ เราลงพื้นท่ีในจังหวัดเชียงรายกันท้ังจังหวัด สิบแปดอําเภอ 
หนึ่งร๎อยยี่สิบส่ีตําบล หนึ่งพันเจ็ดร๎อยห๎าสิบสามหมูํบ๎าน ณ ปัจจุบันนี้มีหมูํบ๎านเพิ่มเติมมาอีกประมาณสามส่ี
หมูํบ๎าน ท้ังนี้โดยเจตนาของพวกเราทุกคนในการทํางาน เราอยากจะเห็นชีวิตความเป็นอยูํของพี่น๎องประชาชนใน
จังหวัดเชียงรายมีชีวิตความอยูํท่ีดีขึ้น ประชาชนในจังหวัดเชียงรายได๎เข๎าถึงบริการสาธารณะขององค์การบริหาร
สํวนจังหวัดเชียงรายอยํางท่ัวถึงอยํางเทําเทียม ไมํมีการละเว๎นนะคะ ท้ังนี้เราจะเห็นวําจากการลงพื้นท่ีไปพันกวํา
หมูํบ๎าน ดิฉันมั่นใจวําไมํมีหมูํบ๎านไหนท่ีดิฉันไมํได๎ไป ท้ังนี้พอเราไปเราก็จะเห็นปัญหาความเดือดร๎อน เห็นศักยภาพ 
เห็นส่ิงท่ีดีๆในแตํละพื้นท่ี แล๎วนํากลับมากําหนดและเขียนเป็นนโยบาย เมื่อสักครูํท่ีทําน สจ. วราวุฒิ บอกวําทําน
เป็นแฟนพันธุ์แท๎ แล๎วหยิบเอาเอกสาร สิบสามนโยบายขึ้นมานะคะ ดิฉันต๎องกราบขอบพระคุณมากๆนะคะ 
สําหรับตัวแทนสมาชิกสภา ไมํวําจะเป็นทํานอนุชา ยอดเชียงคํา อําเภอแมํสาย ทํานสมาชิกสภาผ๎ูทรงเกียรติ     
ทํานสมเกียรติ กันธิพันธ์  สมาชิกสภาจากอําเภอดอยหลวง ซึ่งอําเภอดอยหลวง เป็นอําเภอแรกเป็นอําเภอหลักเลย
ท่ีมีความแห๎งแล๎งสูงสุดในจังหวัดเชียงราย  เราเข๎าไปแล๎วเราก็พูดคุยกันกับท้ังทางผ๎ูนําด๎วยกับประชาชนด๎วย โดย
ทํานสมาชิกสภานําพาเอาพี่น๎องประชาชนเข๎ามาพบปะพูดคุยกัน ลงพื้นท่ีไปด๎วยกัน เราบอกวําถ๎าเราแก๎ไขปัญหา
ความแห๎งแล๎งของอําเภอดอยหลวงได๎ เราสามารถเป็นโมเดลต๎นแบบในการแก๎ไขปัญหาเรื่องของแหลํงน้ําได๎      
ท้ังจังหวัดเชียงราย ปัจจุบันนี้ เราได๎มีการนําเครื่องจักรกลลงไปชํวยเหลือแก๎ ไขปัญหา ในขณะเดียวกัน            
ด๎วยศักยภาพด๎วยงบประมาณของจังหวัดเชียงราย ตามท่ีหลายๆ ทําน ได๎พูดมาพันกวําหมูํบ๎าน ทําน สจ. วสุพล 
จตุรคเชนทร์เดชา ทํานก็จะพูดอยูํหลายโครงการท่ีเราได๎มีการทํางานรํวมกัน โดยเฉพาะทํานบอกวําอําเภอเชียงของ 
เป็นพื้นท่ีชายแดนติดกับแมํน้ําโขง แตํทําไมพื้นท่ีอําเภอเชียงของ จึงขาดแคลนในเรื่องของแหลํงน้ําไมํวําจะเป็น    
น้ํากินหรือน้ําใช๎นะคะ โดยเฉพาะพื้นท่ีอําเภอเชียงของเป็นพื้นท่ีปลูก เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม เป็นพื้นท่ี ท่ีมีเกษตรกร
จํานวนมาก แตํขาดแคลนในเรื่องของแหลํงน้ําท้ังๆ ท่ีอยูํใกล๎แมํน้ําโขง นั้นก็คือเราขาดในเรื่องของพื้นท่ีในการ
จัดเก็บน้ําหรือวําแม๎กระท่ังการหาแหลํงต๎นทุนนั้นตํางๆ ทําน สจ.วสุพล ร๎องขอมาอยํางมากมายกับในสํวนของรถ
ขุดเจาะบํอบาดาล  ซึ่งในอดีตในครั้งท่ีดิฉันได๎เป็นสมาชิกสภารํวมกันกับทําน เรามีรถขุดเจาะบํอบาดาลแคํเพียง   
ชุดเดียวใน อบจ. เชียงราย สจ. สามสิบหกคน ดูแลพื้นท่ีอยูํกับพี่น๎องประชาชน ท้ังสิบแปดอําเภอ พันเจ็ดร๎อยกวํา
หมูํบ๎าน เราได๎รับการร๎องเรียน ได๎รับการร๎องขอ เห็นปัญหาพี่น๎องประชาชนทุกหมูํบ๎าน เรื่องของเส๎นทางทาง
การเกษตรก็ด ีเพราะฉะนั้นหากวําไปแล๎วปัญหาความเดือดร๎อน หากจะบอกวําทุกหมูํบ๎าน พันเจ็ดร๎อยกวําหมูํบ๎าน 
เราจะใช๎งบประมาณเทําไหรํกับการแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อน น้ํากินน้ําใช๎พื้นท่ีในด๎านการเกษตร การยกระดับ
คุณภาพชีวิต เรื่องของสุขภาพ เรื่องของแหลํงทํองเท่ียว ท่ีจะนํามาซึ่งรายได๎การพัฒนาตํางๆ ต๎องใช๎งบประมาณท้ัง
จังหวัด รํวมๆพันหรือหมื่นล๎านบาทเลยทีเดียว แตํงบประมาณใน อบจ. เชียงราย เรามีงบประมาณเพียงพอสําหรับ
การไปพัฒนาพื้นท่ี นี่คือแคํหลักร๎อย แล๎วเราจะทําอยํางไรให๎ทุกพื้นท่ีไมํวําจะอยูํหํางไกล เชํน ทําน สจ. นิตยา แจ๎ง
วําอําเภอเวียงแกํน อยูํปลายทางเลยนะคะอยูํไกลมาก อําเภอเวียงแกํนพื้นท่ีติดกับแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ๎าน
ลาวใชํไหมคะ ท้ังนี้ เวียงแกํนไกลมีความหลากหลายชาติพันธุ์มีพื้นท่ีสูง ท่ีผํานมาการเข๎าถึงบริการสาธารณะหรือ 
 

/งบประมาณ… 
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งบประมาณน๎อยมากเลยทีเดียว ดังนั้น เราจะทําอยํางไรภายใต๎งบประมาณท่ีมีอยูํอยํางจํากัด ขณะเดียวกันปัญหา
ความเดือดร๎อนและการรอคอยการพัฒนามีทุกหมูํบ๎านพันกวําหมูํบ๎าน  ส่ิงท่ีสําคัญจึงเกิดนโยบายการเพิ่มเติม
เครื่องจักรกลตํางๆ เพื่อให๎เครื่องจักรกลและบุคลากรในองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย ลงไปทํางาน ลงไป
พัฒนาพื้นท่ีแทนการใช๎จํายเงินในการจ๎างเหมาเป็นจํานวนมาก  ซึ่งไมํเพียงพอตํอการพัฒนา นี่คือแนวคิดและการ
ทํางาน ดิฉันต๎องกราบขอบพระคุณทํานสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงรายทุกทําน  ท่ีได๎อนุมัติ
งบประมาณในการจัดซื้อจัดหาเครื่องจักรกล  ในการท่ีจะลงไปพัฒนาพื้นท่ีซึ่งปัจจุบันนี้มีถึงแปดชุด เครื่องจักรกล
ในการพัฒนาด๎วยคํะ แล๎วเราจะพยายามท่ีจะหาให๎ได๎จนถึงสิบเอ็ดชุด  เพื่อการพัฒนาท้ังเส๎นทางในการเกษตร  
การเดินทาง หรือแม๎กระท่ังการพัฒนาแหลํงน้ํา หรือการขุดเจาะบํอบาดาล ซึ่งในอดีตเราบอกมีชุดเดียว ปัจจุบันนี้
เรามีถึงสามชุดเครื่องจักรกล และจะเพิ่มเติมอีกหนึ่งชุด เป็นส่ีชุด ภายใต๎งบประมาณท่ีเรามีอยํางจํากัด แตํเราจะใช๎
งบประมาณท่ีจํากัดอยํางมีคุณภาพสูงสุดนะคะ ทําน สจ. วสุพล เมื่อไหรํท่ีเครื่องจักรกลชุดขุดเจาะบํอบาดาลลงไป
ในพื้นท่ีของทําน ทํานจะลงไปยืนดูการทํางานของเครื่องจักรกล ทํานจะไปยืนดูจนกวําจะได๎ปริมาณและระดับน้ําท่ี
ออกมาเพียงพอตํอประชาชน เพื่อใหป๎ระชาชนได๎รับประโยชน์สูงสุดนั้นแหละทํานถึงจะพอใจแล๎วเดินทางกลับบ๎าน
ของทําน ดิฉันเองจะได๎รับเสียงช่ืนชมจากพี่น๎องประชาชนในพื้นท่ี เมื่อครั้งท่ีมีการลงพื้นท่ีในอําเภอเชียงของ ทุกคน
กลําวขวัญถึงในเรื่องนี้  ตลอดจนถึงทํานสมาชิกสภาทุกทํานด๎วย ดิฉันต๎องกราบขอบพระคุณทํานมากนะคะ 
หลังจากนั้นคราวนี้เราก็มามองนอกเหนือจากในเรื่องของเส๎นทางการพัฒนาเส๎นทางการพัฒนาแหลํงน้ํา น้ําคือชีวิต
ทุกคนยํอมต๎องใช๎ชีวิต ในการท่ีเราจะต๎องใช๎น้ําในการดํารงชีวิตตํอการทําพื้นท่ีในเรื่องของการเกษตร  ไมํมีน้ํา      
ทําการเกษตรไมํได๎แล๎วเราจะเอารายได๎มาจากไหน แล๎วเราจะอยูํได๎อยํางไร นี่คือส่ิงท่ีพวกเราองค์การบริหารสํวน
จังหวัดเชียงราย ไมํวําจะเป็นผ๎ูบริหาร สมาชิกสภา  ตลอดจนถึงทํานหัวหน๎าสํวนราชการทุกๆทําน เรามาชํวยกัน
ขบคิดในเรื่องนี้ แล๎วเดินหน๎าตํอการพัฒนา นอกเหนือจากนั้นคุณภาพชีวิต ดิฉันขออนุญาตและยกตัวอยํางอีกหนึ่ง
นโยบาย คือนโยบายโฮงยาใกล๎บ๎าน ซึ่งในปัจจุบันนี้เราจะเห็นวําในสํวนของสาธารณสุข ในเรื่องของสุขภาพของ
ประชาชน ตํอให๎เรามีถนนหนทางท่ีดี มีแหลํงน้ําท่ีอุดมสมบูรณ์  แตํหากเราขาดประชาชนท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี      
มีสุขภาพที่ดี แล๎วเราจะหาความเป็นคุณภาพชีวิตและความสุขของคนเชียงรายมาจากท่ีไหน  ดังนั้น จึงเกิดนโยบาย
นี้ขึ้นมา ซึ่งปัจจุบันนี้และในวันนี้อีกเชํนกันคํะ ต๎องขอบพระคุณทุกๆ ทํานมาก ท่ีดิฉันได๎มีการนําเสนอโครงการ    
ในเรื่องท่ีเกี่ยวข๎องกับนโยบายโครงการโฮงยาใกล๎บ๎าน หรืออุปกรณ์ท่ีเรียกวําระบบการรักษาพยาบาลทางไกล   
เทเลเมดิซีน ภายใต๎โครงการใหมํท่ีเราเรียกวํา อยูํท่ีไหนก็ใกล๎หมอ ประชาชนท่ีอยูํหํางไกลของเรามีพื้นท่ีหํางไกล    
มีพื้นท่ีชายแดน มีพื้นท่ีทุรกันดาร การเดินทางของประชาชนท่ีต๎องเดินทางมาโรงพยาบาลหํางไกลใช๎ระยะเวลานาน  
โดยเฉพาะผ๎ูสูงอายุ  ผ๎ูป่วย ผ๎ูพิการ ผ๎ูป่วยติดเตียง ผ๎ูท่ีมีฐานะยากจน เขาเหลํานี้ยํอมต๎องได๎รับการบริการสาธารณะ
จากองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย  จึงเกิดนโยบายรับภารกิจถํายโอนและนโยบายอยูํท่ีไหนก็ใกล๎หมอ ไมํต๎อง
เดินทางไกล ลดการเดินทาง ลดความแออัดมาอยูํท่ีโรงพยาบาลและท่ีสําคัญลดคําใช๎จําย ทุกคนในจังหวัดเชียงราย
สามารถได๎รับบริการและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นนะคะ ภายใต๎นโยบายนี้นะคะ ภายใต๎โครงการนี้ ขณะนี้ได๎รับการ
อนุมัติงบประมาณจากสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย แล๎วเราจะเดินหน๎าสร๎างคุณภาพชีวิตท่ีดีให๎กับ
ประชาชน  ตลอดจนถึงน๎องๆ เยาวชน วันนี้เรามีการสนับสนุนโครงการเยาวชนอาสาพัฒนาเชียงรายทุกหมูํบ๎าน 
ทุกตําบล ทุกอําเภอ เพราะเรามองวําในอนาคต หากเยาวชนตํางๆ เหลํานี้ได๎รับการสนับสนุน ได๎รับการดูแล ได๎รับ
โอกาส เขาจะเติบโตเป็นผ๎ูใหญํเป็นประชาชนท่ีมีคุณภาพของจังหวัดเชียงรายในอนาคตตํอไปนะคะ เพราะฉะนั้น 
ดิฉันต๎องกราบขอบพระคุณทํานสมาชิกสภาทุกทําน การทํางานรํวมกันและสํงตํอคําขอบคุณนี้ไปยังทํานผ๎ูนําท๎องท่ี  
 
 

/ผ๎ูนําท๎องถิ่น… 
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ผ๎ูนําท๎องถิ่น พี่น๎องประชาชนในจังหวัดเชียงรายในทุกๆ พื้นท่ี ด๎วยการทํางานรํวมกันแบบนี้ การสมัครสมานสามัคคี
เหมือนดังท่ีทําน สจ. สมเกียรติ  พูดเป้าหมายอยูํท่ีประชาชน การบริหารงบประมาณอยูํในสํวนของผ๎ูบริหาร     
การอนุมัติงบประมาณอยูํท่ีสภาท๎องถิ่น อยูํ ท่ีสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย กระบวนการทํางาน          
ให๎ถูกต๎องเป็นไปตามข๎อระเบียบกฎหมาย อยูํในสํวนของข๎าราชการในสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 
การทํางานรํวมกันแบบนี้คํะ พี่น๎องประชาชนจะได๎รับประโยชน์อยํางสูงสุด ขอบคุณทุกๆ ทํานคํะ  

นายปภาน  นัยต๊ิบ  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 2 
ผมได๎ดําเนินการตามระเบียบวาระครบถ๎วนแล๎วนะครับ ผมขอขอบคุณทํานนายกองค์การบริหารสํวน

จังหวัดเชียงราย ทํานรองนายก ทํานรองประธานสภา  ทํานสมาชิก ทํานหัวหน๎าสํวนราชการ และผ๎ูเข๎ารํวมประชุม
ทุกทํานท่ีให๎ความรํวมมือในการประชุมสภาในครั้งนี้  ผมขอเลิกประชุมสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณครับ     
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